

# MB phát động chương trình trồng một triệu cây xanh, bảo vệ Trường Sa bằng "lá chắn xanh"

18:37 02/04/2025

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phối hợp cùng Quân chủng Hải quân vừa phát động chương trình "HiGreen Trường Sa" với mục tiêu trồng một triệu cây xanh tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.**

Trường Sa, hai tiếng thiêng liêng khắc sâu trong trái tim mỗi người con đất Việt. Đó không chỉ là những tọa độ nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn là biểu tượng của tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường và tình yêu quê hương cháy bỏng. Mỗi tấc đất, mỗi ngọn sóng nơi đây đều vang vọng những huyền thoại về chủ quyền, về những người lính đảo kiên trung ngày đêm bám biển giữ trời.



*MB Phát động chương trình trồng một triệu cây xanh, bảo vệ Trường Sa bằng "lá chắn xanh".*

Là lá chắn thép nơi đầu sóng đã vững, nhưng "lá chắn xanh" thì vẫn còn mong manh. MB cùng Quân chủng Hải quân đã chung tay khởi xướng chương trình "HiGreen Trường Sa", với khát vọng

mang lại sự đổi thay cho cảnh quan và môi trường sống nơi đảo xa. Là ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, MB cam kết đóng góp 160 tỷ đồng, trong đó 50 tỷ đồng được đối ứng thông qua các hoạt động tài chính xanh và chiến dịch lan tỏa cộng đồng. Phần còn lại sẽ được huy động từ sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trên khắp mọi miền Tổ quốc.



*Đại tá Lưu Trung Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT MB phát biểu trong lễ phát động chương trình.*

“Không có đóng góp nào là nhỏ bé khi được cộng hưởng vì một mục tiêu lớn. Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của từng tổ chức, từng cá nhân trong và ngoài nước đã và sẽ cùng MB hiện thực hóa sứ mệnh phủ xanh Trường Sa”, Đại tá Lưu Trung Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị MB nhấn mạnh. Những mầm xanh không chỉ là món quà cho thiên nhiên, mà còn là sự tiếp nối của truyền thống giữ nước từ bao đời. Một triệu cây xanh sẽ góp phần giữ đất, chống xói mòn, ngăn chặn tình trạng cát bay lấn chiếm, bảo vệ các công trình trên đảo. Xa hơn, chúng sẽ tạo môi trường sống cho hệ sinh thái đa dạng, giúp cân bằng tự nhiên, cải thiện điều kiện khí hậu, và nâng cao chất lượng cuộc sống của quân và dân trên đảo.

Hơn cả giá trị vật chất, những hàng cây trên đảo chính là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, là



biểu tượng cho sự bền bỉ của con người trước thử thách thiên nhiên. Trung tá Vũ Thành Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị MB, Trưởng Ban tổ chức chương trình, kêu gọi: “Một triệu cây xanh sẽ không tự mọc lên giữa đại dương, nhưng nếu triệu tấm lòng cùng chung tay, Trường Sa sẽ có một lá chắn xanh – bền vững như tinh thần Việt Nam”.

Tiếp nối thành công của những mùa HiGreen trước, HiGreen Trường Sa đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình hiện thực hóa cam kết vì một Việt Nam xanh của MB. Nếu như HiGreen mùa 1 và 2 đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia, tích lũy hàng triệu km chạy bộ để quy đổi thành kinh phí cho các dự án môi trường, thì năm nay, HiGreen Trường Sa tái khởi động với một sứ mệnh lớn lao hơn: Tri ân những người lính đảo, bảo vệ môi trường và cải thiện điều kiện sống cho quần dân Trường Sa.



*Đại tá Cao Văn Sơ, Phó Cục trưởng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân chủng Hải quân phát biểu.*

MB cùng các khách hàng và đối tác đã có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực ủng hộ các chương trình hướng về biển đảo quê hương. Một triệu cây xanh ở Trường Sa không chỉ là sự tiếp nối của

những công trình mang giá trị biểu tượng, mà còn là dấu ấn của sự chung tay vì tương lai xanh bền vững. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chia sẻ: “Những mầm xanh sẽ trở thành cột mốc của ý chí, của tình yêu nước và trách nhiệm với biển đảo quê hương”.

HiGreen Trường Sa kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp và mỗi cá nhân. Mỗi tán cây, mỗi tấc xanh đều cần đến những bàn tay vun trồng. Hãy cùng nhau góp sức để phủ xanh những hòn đảo tiền tiêu, để những mầm xanh vươn lên từ cát sỏi, mang đến sức sống và hy vọng cho Trường Sa. Không chỉ bằng đóng góp vật chất, mỗi người còn có thể chung tay bằng những hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa: Chia sẻ thông tin, lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động xanh do chương trình phát động.

"HiGreen Trường Sa" - một hành trình ý nghĩa nhằm phủ xanh huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa với mục tiêu trồng một triệu cây xanh, kiến tạo "lá chắn xanh" vững bền giữa trùng khơi. Một triệu cây xanh, một triệu hy vọng. Trường Sa xanh hơn, vững vàng hơn là trách nhiệm của tất cả chúng ta.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/mb-phat-dong-chuong-trinh-trong-mot-trieu-cay-xanh-%E2%80%93bao-ve-truong-sa-bang-la-chan-xanh>